



ที่ ศธ ๐๒๖๕/๑๓๓๒

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท  
ถนนวิเชียรปราการ อำเภอเมืองชัยนาท  
จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด  
ด้วยสำนักงาน ป.ป.ท. แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ในการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ลงนามในประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้แจ้งเวียนประกาศดังกล่าวให้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์)  
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร.๐๕๖-๔๑๐๖๗๑

โทรสาร ๐๕๖-๔๑๐๖๗๒

“ชาวชัยนาทร่วมมือ ต่อต้านภัยคอร์รัปชั่น”

“ชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ”



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี ซึ่งได้กำหนดให้มีการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุกระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์ที่มีชอบด้วยกฎหมาย

๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง ความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

๕. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์)  
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท